

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa IX như sau:

I. Tổng quan về nội dung kiến nghị của cử tri

Tại kỳ họp thứ Chín, UBND tỉnh nhận được 35 kiến nghị của cử tri do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến. Theo đó, cử tri cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng liên quan đến một số lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan thuộc UBND tỉnh, tập trung vào các nhóm vấn đề: Quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng (08 kiến nghị); nông, lâm nghiệp (02 kiến nghị); giao thông vận tải (05 kiến nghị); tài nguyên và môi trường (08 kiến nghị); quản lý sử dụng điện (02 kiến nghị); xúc tiến đầu tư (01 kiến nghị); hoàn thiện thể chế, chính sách (04 kiến nghị); văn hóa, y tế, giáo dục (02 kiến nghị); lao động, chính sách người có công (01 kiến nghị); cải cách hành chính (01 kiến nghị); an ninh trật tự, an toàn xã hội (01 kiến nghị).

II. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu trả lời hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời cử tri theo quy định. Theo đó, một số vấn đề đã được giải thích, làm rõ và một số vấn đề khác đã được UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện theo kiến nghị của cử tri. Cụ thể như sau:

1. Những phản ánh, kiến nghị của cử tri đã được giải thích, làm rõ tại các văn bản trả lời cử tri (bao gồm 14 vấn đề) (tại Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 02/7/2019, Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh):

(1) Cử tri xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi; xã Tam Giang Đông và Lâm Hải, huyện Năm Căn phản ánh người dân có đất sản xuất trên lâm phần thuộc Ban quản lý rừng, khi cải tạo vuông, Ban Quản lý rừng không cho hợp đồng thuê xáng bên ngoài, phải hợp đồng xáng do Ban Quản lý rừng chỉ định, giá cao, thực hiện chậm nên không kịp thời vụ sản xuất ảnh hưởng đến quyền lợi và sản xuất của nhân dân.

(2) Cử tri huyện Phú Tân phản ánh một số công như: Công Nghiệp, Xẻo Cạn, Cái Cắm, Kinh Đứng, Số 1, Cái Nước Biên, Vàm Đình, Bàu Trầu,... sau khi

xây dựng hoàn thành không phát huy hiệu quả, một số công bố không, chưa hoạt động lần nào và không có người trông coi.

(3) Cử tri xã Nguyễn Phích, huyện U Minh phản ánh tình hình sản xuất của một số hộ dân ấp 19, 20, 21 (vùng đất lâm nghiệp, giáp sông Trẹm) gặp rất nhiều khó khăn; một số hộ tự ý đưa nước mặn vào nuôi tôm, làm ảnh hưởng các hộ khác và một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(4) Cử tri xã Hàng Vịnh phản ánh đường trục chính Khu kinh tế Năm Căn nhà thầu cam kết thi công hoàn thành trong 03 tháng nhưng đến nay đã hơn 06 tháng vẫn chưa xong. Mặt khác do thi công đường đã làm ảnh hưởng đến việc lấy nước xỏ vuông của những hộ dân khu vực này. Kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm nhà thầu sai cam kết, gây thiệt hại về sản xuất cho người dân.

(5) Cử tri xã Khánh Thuận, huyện U Minh phản ánh tiến độ đầu tư hạ thế điện một số tuyến trên địa bàn xã trên còn chậm, như: Tuyến bờ Đông sông Cái Tàu, tuyến kênh 18 ấp 17, tuyến kênh 25 rười, tuyến 8 kênh 27 đến 12 kênh 28, tuyến kênh 26.

(6) Cử tri xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi; cử tri xã Lâm Hải, Đất Mới, huyện Năm Căn và cử tri một số địa phương khác phản ánh giá điện tăng cao.

(7) Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phản ánh theo quy định, nếu là cán bộ, công chức, viên chức khi bị thu hồi đất thì không được hỗ trợ chuyển đổi nghề là chưa hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi quy định về nội dung này.

(8) Cử tri xã Lâm Hải, huyện Năm Căn; xã Việt Thắng và Rạch Chèo, huyện Phú Tân; xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau đề nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân tự quản.

(9) Cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường lực lượng công an cho địa bàn thị trấn, do có dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự.

(10) Cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời phản ánh việc thực hiện quy hoạch khu dân cư và quản lý đất công theo quy hoạch khu vực bờ Nam Sông Đốc (295ha) còn chậm, chưa hiệu quả (từ năm 2004 đến nay chưa triển khai thực hiện) để người dân tự ý lấn chiếm, sang bán, san lấp mặt bằng trái phép,... rất phức tạp.

(11) Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phản ánh việc tổ chức đám tang một số nơi chưa đúng với quy định và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc (thời gian quản thi hài kéo dài, tổ chức ca hát, dịch vụ múa tề thiên trước khi an táng...). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, thực hiện đúng quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

(12) Cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức thị trấn đảo theo quy định hiện hành.

(13) Cử tri Phường 5, thành phố Cà Mau phản ánh chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau nhiều năm liền đều đứng hạng 13/13 tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kiến nghị, tỉnh cần có biện pháp xử lý trách nhiệm, không khen thưởng đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và quan tâm cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế. Việc phân công một cán bộ phụ trách lĩnh vực thuế tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính là chưa phù hợp, chưa tư vấn đầy đủ cho người dân đến liên hệ làm việc.

(14) Cử tri xã Nguyễn Phích, huyện U Minh phản ánh hiện nay trên địa bàn xã còn nhiều trường hợp người có công chưa được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ do thiếu hồ sơ, thủ tục theo quy định, điển hình như nội dung: “người xác nhận hồ sơ phải photo lý lịch đảng lưu vào hồ sơ của người có công”.

2. Phản ánh, kiến nghị đến nay đã được xử lý dứt điểm (01 kiến nghị):

Cử tri xã Tân Hải, huyện Phú Tân phản ánh tuyến lộ trên Đê tiểu vùng V khi phóng tuyến có một số đoạn chưa phù hợp, sát nhà dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, Ban QLDA công trình NN&PTNT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát hiện trường công trình Đê sông Cái Đôi Vàm. Theo đó, những vị trí có thể điều chỉnh tránh xa nhà dân để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và không ảnh hưởng nhiều đến yêu cầu kỹ thuật tuyến đê, đã được ghi nhận và đã thực hiện điều chỉnh.

3. Phản ánh, kiến nghị thuộc nhiệm vụ thường xuyên và những kiến nghị đang thực hiện (12 kiến nghị):

3.1. Những kiến nghị thuộc nhiệm vụ thường xuyên (04 kiến nghị):

(1) Một số cử tri huyện Phú Tân phản ánh tàu cá có công suất lớn khai thác đánh bắt gần bờ thường xảy ra va chạm với các phương tiện nhỏ làm mất an ninh trật tự trên biển và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản.

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đội Kiểm tra liên ngành 1069 đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hàng năm, triển khai công tác thả một số giống loài thủy sản quý hiếm, các loài có nguy cơ tuyệt chủng, có giá trị kinh tế cao để bổ sung vào các vùng nước tự nhiên tại các cửa sông ven biển, góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Lực lượng Thanh tra chuyên ngành trên biển của Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp lực lượng Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm ngư vùng 5 tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua đó, đã tiến hành tuần tra kiểm soát, xử phạt 66 vụ vi phạm, với số tiền 601.700.000 đ (sáu trăm linh một triệu, bảy trăm nghìn đồng).

- Công tác tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản: Chính quyền địa phương và

người dân tổ chức thả bổ sung một số loài thủy sản bản địa quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, với gần 330 nghìn con giống cá các loại (như cá Lăng, cá Bớp, cá Mú, cá Chêm, cá Bống tượng, cá Thát Lát cườm, cá Hồng bạc, cá Hồng mỹ, cá Chim Vàng, cá Dày, cá Chạch đồng), 200 kg cá Trê trắng, 600 kg cá Trê vàng, 500 kg cá Sặc rần, 400 kg Lươn đồng, 50 nghìn con Cua biển, 09 triệu con Tôm Sú 9.000.000 con, 03 triệu con Tôm Thẻ 3.000.000 con và 1,5 triệu con Tôm Càng xanh.

(2) Cử tri một số huyện, thành phố Cà Mau phản ánh nhiều tuyến sông bị ô nhiễm (Kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu, Kênh xáng Hòa Trung,...), nguyên nhân chủ yếu do nước thải sinh hoạt, nhà máy, xí nghiệp, đầm nuôi tôm công nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Mặt khác, hoạt động của nhiều nhà máy xí nghiệp và rác thải sinh hoạt làm ô nhiễm không khí, gây mùi hôi, thối, đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sản xuất của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Đây là vấn đề được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thành lập thêm các Tổ tự quản về bảo vệ môi trường tại các xã trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau. Kết quả thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Đã thành lập 5 Đoàn thanh tra về môi trường, thực hiện kiểm tra 35 cơ sở, qua kiểm tra đã tiến hành xử phạt 12 đơn vị vi phạm, với tổng số tiền là 148 triệu đồng (trong đó: lĩnh vực môi trường 4 cơ sở, 86 triệu đồng; tài nguyên nước 1 cơ sở, 20 triệu đồng; đất đai 7 cơ sở, 42 triệu đồng).

- Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 07 Tổ tự quản về bảo vệ môi trường gồm: 01 Tổ tại Khu Công nghiệp Hòa Trung, 02 Tổ tại Khu Công nghiệp Sông Đốc; 02 Tổ tại Cụm Công nghiệp Phường 8 02 tổ (xã Lý Văn Lâm, Phường 8); 01 Tổ tại Thị trấn Cái Đôi Vàm và 01 Tổ tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân.

(3) Cử tri Phường 5, thành phố Cà Mau phản ánh khu trung tâm hành chính tập trung cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà Mau còn nhiều đất bỏ hoang, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự không đảm bảo. Đề nghị, UBND tỉnh xem xét, có giải pháp chỉ đạo, xử lý.

Thực hiện kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Cà Mau tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý tình hình vệ sinh môi trường; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của UBND thành phố Cà Mau, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Cà Mau đã giao các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình hình vệ sinh môi trường định kỳ và đột xuất; đồng thời đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

(4) Cử tri thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời phản ánh công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Sông Đốc chưa chặt chẽ, tình trạng xây dựng không phép còn diễn ra khá phổ biến, nhưng việc kiểm tra, phát

hiện sai phạm còn chậm; xử lý chưa kịp thời, triệt để; mức xử phạt đối với một số trường hợp vi phạm còn thấp, chưa đủ sức răn đe.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tự kiểm tra, rà soát về quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 10/2019. Tuy nhiên, đây là vấn đề khá phức tạp, nên các địa phương chưa kịp hoàn thành đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông nhất gia hạn thời gian báo cáo trong năm 2019. Sau khi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương, UBND tỉnh sẽ thông báo đến cử tri biết.

3.2. Những kiến nghị đang triển khai thực hiện (08 kiến nghị):

(1) Cử tri xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình phản ánh việc thực hiện Đề án cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất chậm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ ký cấp đổi Giấy chứng nhận đối với các xã, thời gian đến hết ngày 30/11/2019 phải hoàn thành việc in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đến cuối tháng 12/2019 phải hoàn thành việc ký cấp đổi Giấy chứng nhận và tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Đối với xã Hồ Thị Kỷ, đến nay đã hoàn thành các công việc như: Xây dựng lưới địa chính, đo vẽ chỉnh lý bản đồ địa chính, thực hiện kê khai đăng ký, tổ chức xét duyệt tại UBND xã và UBND xã đã xác nhận vào hồ sơ xét duyệt chuyển về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thới Bình để thẩm tra và in Giấy chứng nhận để ký và bàn giao Giấy chứng nhận theo thời gian quy định.

(2) Cử tri xã Tam Giang, Tam Giang Đông huyện Năm Căn phản ánh các tuyến lộ giao thông tại các khu tái định cư trên địa bàn xã Tam Giang, Tam Giang Đông xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; một số khu tái định cư xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân.

Do nguồn vốn ngân sách còn hạn chế nên UBND xã Tam Giang đã vận động người dân sửa chữa tạm thời để tạo điều kiện cho người đi lại tại các tuyến đường này dễ dàng hơn. Đồng thời, UBND xã Tam Giang đã đăng ký 04 tuyến lộ này vào danh mục đầu tư công trung hạn của huyện và kế hoạch xây dựng lộ giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới của xã, hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, xem xét bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn theo quy định.

Đối với khu tái định cư ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông bị hư hỏng 01 đoạn dài 250m, hiện nay UBND xã đang thi công sửa chữa tuyến lộ này. Riêng khu tái định cư ấp Bỏ Hủ, vị trí giáp cửa biển Bò Đê bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của 70 hộ dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Tam Giang Đông khảo sát, xem xét di dời các hộ dân vào khu tái định cư Kênh Ba để sinh sống.

(3) Cử tri xã Tạ An Khương Đông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thi công thông tuyến, duy tu, sửa chữa tuyến đường đê sông Gành Hào.

Tuyến đường đê sông Gành Hào đến nay chưa đấu nối toàn tuyến, một số đoạn xuống cấp, hư hỏng, một số đoạn chiều ngang mặt đường nhỏ là do trong quá trình thực hiện dự án một số hộ dân không thống nhất phương án bồi thường và không hiến đất để bàn giao mặt bằng thi công (đây là dự án vận động nhân dân hiến đất, chỉ thực hiện bồi thường vật kiến trúc như nhà cửa, cây nước...). Vì vậy, những đoạn này không được đầu tư và dự án đã kết thúc từ năm 2017. Hiện nay chủ đầu tư đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa theo quy định và UBND huyện Đầm Dơi đang tiếp tục làm việc với các hộ dân để tuyên truyền, vận động, khi được sự đồng thuận của người dân sẽ báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tiếp tục đầu tư.

(4) Cử tri phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, phản ánh việc quy hoạch và thu hồi đất khu Đông Bắc chậm thực hiện làm ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân, cụ thể: Không được sang nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng; không được phép xây dựng nhà ở, buôn bán và không đủ điều kiện sản xuất nên cũng không thể đầu tư sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu không thực hiện được đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch, thu hồi dự án; đồng thời xem xét, cho chuyển mục đích sử dụng đất (Khu C3 có 13 hộ dân không được chuyển mục đích sử dụng đất 60m từ đường Trần Hưng Đạo trở vào, trong khi trên tuyến đó các hộ khác đều thực hiện được).

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, hạng mục san lấp mặt bằng khu tái định cư đã thi công và nghiệm thu; các hạng mục hạ tầng khác hiện đang được khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để sớm giao đất cho tái định cư theo quy định.

Đối với 13 hộ dân thuộc khu C3 theo yêu cầu cho chuyển mục đích sử dụng đất 60m từ đường Trần Hưng Đạo trở vào. Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chuẩn bị các Phương án giải quyết, hiện nay Sở Xây dựng đang hoàn thiện các phương án để báo cáo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

(5) Cử tri Phường 5, thành phố Cà Mau, phản ánh thời gian qua, cử tri đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến dự án bờ hồ Vân Thủy (Phường 5, thành phố Cà Mau), nhưng kéo dài chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 1712/TB-UBND ngày 08/11/2019 yêu cầu công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Minh Hải thực hiện tháo dỡ, di dời dây quán cà phê dọc theo đường 1/5 cặp bờ hồ Vân Thủy theo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2019. Trường hợp sau ngày 31/12/2019, Công ty chưa hoàn thành việc tháo dỡ hoặc chưa thực hiện, UBND thành phố sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

(6) Cử tri Khu II, Khu du lịch Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại khu dân

cư, làng nghề theo quy hoạch tại Khu du lịch Đất Mũi để người dân ổn định cuộc sống.

Thực hiện kiến nghị của cử tri và để kịp thời hoàn thành công tác sắp xếp lại dân cư khu vực làng nghề trước khi diễn ra sự kiện “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung, chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt công tác đầu tư cơ sở hạ tầng để sắp xếp nhà ở cho các hộ dân. Qua thống kê, có 67 hộ bị ảnh hưởng, đến ngày 15/11/2019 đã xét duyệt, cấp nền cho 57 hộ, các hộ còn lại sẽ tiếp tục xét duyệt cấp nền trong giai đoạn sau. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho người dân có kinh phí để xây dựng nhà, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội xét duyệt cho vay đối với 47 hộ (04 hộ khác đang làm thủ tục và 06 hộ không có nhu cầu vay vốn); hiện nay có 54 hộ đang triển khai xây dựng nhà. Dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành khoảng 34 căn, các căn còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành trước Tết để người dân ổn định cuộc sống, vui xuân, đón Tết.

(7) Cử tri xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau phản ánh hai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại xã Lý Văn Lâm (Bạch Đằng và Hoàng Tâm), thời gian xây dựng gần 15 năm nhưng chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong dự án.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các dự án khu đô thị mới, hướng dẫn trình tự thủ tục lập lại dự án điều chỉnh trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và có rất nhiều văn bản đôn đốc, nhắc nhở chủ đầu tư về tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dự án, kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng và bàn giao cho UBND thành phố Cà Mau quản lý sử dụng. Tuy nhiên, 02 dự án nêu trên các chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng hoàn thiện hạ tầng rất chậm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu dự án và mỹ quan đô thị như phản ánh của cử tri. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng làm việc với nhà đầu tư 02 dự án nêu trên, yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cuối tháng 12/2019. Trong trường hợp quá thời gian nêu trên mà các dự án không hoàn thành sẽ tiến hành xử phạt theo quy định.

(8) Cử tri huyện Phú Tân phản ánh trước đây, UBND tỉnh có chủ trương thu hồi đất của Lâm ngư trường Sào Lưới (nay là BQL rừng Sào Lưới) và đất của các cơ quan tỉnh, huyện quản lý trên địa bàn xã Nguyễn Việt Khái để cấp cho các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ dân tộc thiểu số nghèo... nhưng theo người dân thì việc cấp đất là không đúng đối tượng. Hiện nay, đối tượng nhận đất chủ yếu là cán bộ, công chức và người thân của cán bộ, công chức, sau khi đã nhận, họ cho người khác thuê lại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành thanh lý hợp đồng giao khoán với các thành viên (trên giấy tờ) nhưng thực tế các hộ dân không bàn giao lại đất mà tiếp tục canh tác, sản xuất trên phần đất đã được thanh lý. Hiện nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang xử lý các vấn đề có liên quan đến các khu đất nêu trên, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thực hiện khẩn trương để bàn giao đất về cho

địa phương quản lý. Trên cơ sở đó sẽ xem xét, cấp cho các đối tượng theo đúng quy định.

4. Những kiến nghị chưa thể thực hiện được do khó khăn nguồn kinh phí hoặc chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền (07 kiến nghị):

4.1. Kiến nghị chưa thực hiện được do khó khăn về kinh phí (02 kiến nghị):

(1) Cử tri xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi đề nghị xây dựng cầu bắc từ Chợ Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi qua xã Tam Giang, huyện Năm Căn, nối liền tuyến giao thông giữa hai huyện; xây dựng tuyến đường đèo nối từ Cảng cá Hồ Gui đến trung tâm xã và huyện để phương tiện vận chuyển sản phẩm, hàng hóa đến các nơi tiêu thụ.

Việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án nêu trên là cần thiết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, phải sắp xếp đầu tư theo thứ tự ưu tiên và chưa thể cân đối vốn để đầu tư các công trình, dự án này trong giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao UBND huyện Đầm Dơi rà soát nhu cầu đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên để đề xuất các danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, nếu đủ điều kiện, các công trình, dự án nêu trên sẽ được thực hiện phù hợp theo quy định.

(2) Cử tri xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi kiến nghị đầu tư tuyến lộ giao thông vào Nhà bia ghi danh Khu di tích Bàu Hang, thuộc ấp Tân Hòa, xã Nguyễn Huân để tiện cho nhân dân đến thăm viếng.

Để tạo điều kiện đi lại thuận lợi của nhân dân đến khi Di tích Bàu Hang trong thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Nguyễn Huân cân đối nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoặc giảm nghèo bền vững được phân khai năm 2020 để thực hiện xây dựng tuyến lộ đèo nối Khu Di tích vào tuyến lộ bê tông Tân Hòa hiện hữu với chiều dài khoảng 788m, bề rộng với quy mô phù hợp do mặt bằng đất đen đã ổn định, suất đầu tư thấp. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Nguyễn Huân tiếp tục vận động nhân dân bồi đắp đất đen, gia cố công xỏ vuông, chống xói lở; cân đối kinh phí được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo để thực hiện xây dựng tuyến lộ Kênh Mới đèo nối Khu Di tích vào tuyến lộ bê tông Tân Thành – Tân Hòa đi xã Tân Tiến.

4.2. Kiến nghị chưa thể thực hiện do chưa có chủ trương, quy định, hướng dẫn từ cấp thẩm quyền Trung ương (06 kiến nghị):

(1) Cử tri xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phản ánh việc di dời, tái định cư cho người dân khu vực rẫy Trương Phi được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng các ngành chức năng chậm xem xét, giải quyết.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã tiếp tục có văn bản kiến nghị với Trung ương sớm xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện di dời, tái định cư cho người dân nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

(2) Cử tri xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi và xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư thực hiện dự án Khu di tích chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là và phục dựng Bia biểu tượng chiến thắng Chà Là.

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng tại Công văn số 2662/UBND-XD ngày 08/6/2012 và đơn vị thực hiện dự án đã tiến hành san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, đến năm 2015, do điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn, dự án đã đưa vào danh mục tạm thời đình hoãn. Năm 2016, UBND tỉnh có chủ trương tiếp tục triển khai dự án tu bổ, tôn tạo tại Công văn số 7288/UBND-XD ngày 24/10/2016, đồng thời giao Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Do đây là Di tích quốc gia, quy mô đầu tư nhiều hạng mục, cần nguồn vốn đầu tư lớn nên UBND tỉnh đã có Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 07/4/2017 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định khả năng cân đối vốn của dự án nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết. Thời gian tới, khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu để báo cáo, đề xuất các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

(3) Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, phản ánh khu công nghiệp Hòa Trung được công bố quy hoạch vào tháng 01/2017, sau thời gian gần 03 năm vẫn chưa thực hiện, gây khó khăn cho nhân dân trong sản xuất và đời sống.

Khu công nghiệp Hòa Trung được phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 09/12/2016. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, phải cân đối nhiều nhiệm vụ chi cấp bách khác nên thời gian qua chưa có nguồn vốn đầu tư đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Trung để mời gọi các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả Khu công nghiệp. Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Trung, các thủ tục đang trong giai đoạn xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Khi có chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, sẽ thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

(4) Cử tri xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước phản ánh đường gom dốc cầu Lương Thế Trân về Hòa Trung chỉ có một bên, trong khi lượng phương tiện qua tuyến này rất nhiều, thường xuyên ùn tắc, dễ gây tai nạn. Kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải xây dựng đường gom bên còn lại của dốc cầu, để các phương tiện lưu thông dễ dàng, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Nút giao đường Lương Thế Trân - Đầm Dơi giao với Quốc lộ 1 tại cầu Lương Thế Trân thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông theo phản ánh của cử tri là đúng thực tế. Vấn đề này, tỉnh cũng đã nhận thấy và đã báo cáo đề xuất Trung ương có giải pháp cải tạo nút giao, trong năm 2017 Trung ương đã đầu tư đèn tín hiệu và biển báo hiệu cảnh báo, nhìn chung tình hình giao thông nút giao được cải thiện rất nhiều, thời gian qua ít xảy ra va chạm. Về xây dựng đường gom bên còn lại của dốc cầu (bên trái tuyến hướng đi huyện Cái Nước) theo ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Tổng cục

Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải xem xét, nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 đoạn từ thành phố Cà Mau đến thị trấn Năm Căn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp để tìm giải pháp tháo gỡ tại nút giao thông này.

(5) Cử tri xã Thạnh Phú kiến nghị Trung ương có quy định, hướng dẫn cai nghiện đối với người nghiện keo con chó.

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng rà soát, tham mưu ban hành văn bản kiến nghị đến các cơ quan Trung ương liên quan xem xét. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời. Do đó, sau khi có văn bản hướng dẫn của các đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định.

(6) Cử tri xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét có chính sách phù hợp đối với việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, có văn bản kiến nghị đến các cơ quan Trung ương xem xét, có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với việc thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhưng đến nay, chưa nhận được văn bản trả lời của các cơ quan Trung ương. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục kiến nghị để sớm được xem xét, giải quyết.

III. Đánh giá kết quả thực hiện

Công tác tiếp nhận, trả lời kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng luôn được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh trong xem xét, trả lời và giải quyết các phản ánh, kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả các kiến nghị đã được UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp nhận, giải quyết, phản hồi đầy đủ, đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngoài ra, một số sở, ngành, địa phương còn thông tin thêm về việc áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan và kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới để khắc phục những vấn đề cử tri bức xúc, phản ánh, kiến nghị.

Thông qua các nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị từ các cơ quan thẩm quyền, cử tri và nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Cử tri cũng đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện, hiệu quả, khẩn trương và kịp thời của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên một số lĩnh vực trọng tâm như: Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng quý. Đồng thời, nhiều sở, ngành, địa phương đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác, đơn giản hóa,

rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nội dung tham mưu trả lời các phản ánh, kiến nghị cử tri của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo chất lượng, chưa chỉ đạo xử lý hoặc giải thích rõ ràng những vấn đề cốt lõi nên phải rà soát, kiểm tra nhiều lần trước khi UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời cử tri theo quy định; một số kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách, đầu tư chưa thể thực hiện vì còn phụ thuộc vào cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật hiện hành và khả năng cân đối nguồn vốn của các cấp chính quyền trong thời điểm hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Chín, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Ban TT.UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng ĐDBQH tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các phòng khối NC-TH;
- Phòng TH (Ch 25);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Văn Bi
Lâm Văn Bi

